

## Thông cáo báo chí



Việt Nam

### *Sanofi tăng cường hợp tác chăm sóc sức khỏe trẻ em với Bệnh viện Nhi Trung ương và Hội Nhi khoa Việt Nam*

**Ngày 21 tháng 08**, tại Hà Nội, Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam (Sanofi Việt Nam) ký kết Thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Nhi Trung ương và Hội Nhi khoa Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác hướng đến mục tiêu bảo vệ sức khỏe cho người dân, đặc biệt là trẻ em, trong hai lĩnh vực tiêm chủng dự phòng và bệnh hiếm.



*PGS.TS.BS Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi Khoa Việt Nam phát biểu mở đầu buổi làm việc*

Thông qua hợp tác này, Bệnh viện Nhi Trung ương, Hội Nhi khoa Việt Nam cùng Sanofi sẽ tiếp tục triển khai rộng rãi và hiệu quả các chương trình về:

- Nâng cao nhận thức cộng đồng và cập nhật kiến thức, đào tạo nâng cao năng lực của nhân viên y tế về phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh hiếm
- Nâng cao nhận thức cộng đồng và cập nhật kiến thức kiến thức chuyên môn về vắc xin và tiêm chủng cho nhân viên y tế, phát triển thực hành mở rộng diện bao phủ vắc-xin phòng bệnh đến trẻ em ở các nhóm tuổi, tập trung vào các nhóm trẻ em dễ bị tổn thương như trẻ non yếu, trẻ có bệnh nền...



*Mở rộng các hoạt động ý nghĩa nâng cao sức khỏe trẻ em là trọng tâm ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Nhi Trung ương và Sanofi Việt Nam*

**PGS.TS.BS. Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam** nhận định "Bệnh viện Nhi Trung ương và Sanofi đã có quá trình đồng hành hơn 20 năm về chăm sóc sức khỏe trẻ em trong 2 lĩnh vực tiêm chủng dự phòng và bệnh hiếm. Hiện tại, có trên 50 trẻ mắc bệnh hiếm đang được Sanofi hỗ trợ chẩn đoán và điều trị. Còn trong lĩnh vực Dự phòng, hai đơn vị đã đồng hành trong nhiều hoạt động cập nhật kiến thức, kỹ năng cho nhân viên y tế trong công tác thực hành tiêm chủng. Việc ký kết lần này giữa Sanofi với Bệnh viện Nhi Trung ương, và với Hội Nhi khoa Việt Nam được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội và các dự án ý nghĩa nâng cao sức khỏe trẻ em Việt Nam."



*Ký kết hợp tác được thực hiện giữa Hội Nhi khoa Việt Nam & Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam*

**Ông Emin Turan – Tổng Giám đốc Sanofi Việt Nam** chia sẻ "Mọi gánh nặng về thể chất, tinh thần và tài chính mà bệnh tật mang lại là điều không ai mong muốn. Nỗi đau ấy thậm chí còn nhân lên nhiều lần nếu người mắc bệnh là những thiên thần nhỏ. Là một trong những công ty dẫn đầu trong nghiên cứu các giải pháp điều trị bệnh hiếm và vắc xin dự phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chúng tôi mong muốn có thể chung tay bảo vệ sức khỏe của trẻ em trên toàn thế giới. Sự hợp tác của Sanofi Việt Nam với 2 đơn vị dẫn đầu về sức khỏe trẻ em tại Việt Nam ngày hôm nay là một bước tiến quan trọng để chúng tôi có thể hiện thực hóa mục tiêu nhân văn này."

Nhiều hoạt động hợp tác cụ thể đang và sẽ được các bên thực hiện để sớm đi vào thực tiễn và đem lại nhiều giá trị tích cực trong tương lai.

# THÔNG TIN THÊM

## *Về Sanofi Việt Nam*

Sanofi Việt Nam thuộc Tập đoàn Sanofi của Pháp. Sanofi là tập đoàn toàn cầu mang đến nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe, phát minh được thúc đẩy bởi một mục đích: Chúng tôi theo đuổi những điều kỳ diệu của khoa học để cải thiện cuộc sống của con người.

Đội ngũ nhân viên của Sanofi trên toàn thế giới luôn cố gắng chuyển đổi cách thức thực hành y khoa, biến điều không thể thành có thể cho bệnh nhân.

Chúng tôi cung cấp các phương pháp điều trị có khả năng thay đổi cuộc sống và phương pháp bảo vệ sức khỏe bằng vắc-xin cho hàng triệu người, và đem đến cơ hội tiếp cận thuốc với giá cả phải chăng ở những quốc gia nghèo nhất trên thế giới.

Tại Việt Nam, Sanofi đã có mặt 70 năm, có 2 văn phòng và nhà máy hiện đại đạt chứng nhận TGA-GMP tại Khu Công nghệ cao Sài Gòn, cùng trung tâm phát triển sản phẩm - Một trong 5 trung tâm phát triển sản phẩm của tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á.

Niềm đam mê thực hiện những điều đúng đắn cho bệnh nhân của chúng tôi chưa bao giờ dừng lại.

## *Về Bệnh viện Nhi Trung ương*

Bệnh Viện là bệnh viện chuyên khoa Nhi hàng đầu trên cả nước trong công tác khám, chữa các bệnh cho trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh, với đội ngũ y bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, tay nghề giỏi và được trang bị kỹ năng giao tiếp thân thiện, nhẹ nhàng, tận tâm với trẻ em. Bệnh viện cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em; đầu tư, ứng dụng các công nghệ cao, hiện đại vào trong điều trị; phát triển đào tạo, nghiên cứu nhi khoa và chỉ đạo phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em trong cả nước; duy trì các mối quan hệ và hợp tác quốc tế; lợi ích của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu.

## *Về Hội Nhi khoa Việt Nam*

Hội Nhi khoa Việt Nam là tổ chức tự nguyện của các bác sĩ làm công tác nghiên cứu, chữa bệnh, giảng dạy, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, cùng góp phần vào việc bảo vệ, tăng cường sức khỏe của trẻ em và xây dựng nền Y học Việt Nam. Hội Nhi khoa Việt Nam là thành viên của Tổng hội Y học Việt Nam, hoạt động trên phạm vi cả nước, và có trụ sở đặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội.

## *Thông tin liên hệ*

**Trần Lê Thanh Vân** | Trưởng Bộ phận Truyền thông, Sanofi Việt Nam & Campuchia

[LeThanhVan.Tran@sanofi.com](mailto:LeThanhVan.Tran@sanofi.com)